

BÁO CÁO

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ theo dõi thi hành pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng B1 năm 2021

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Công văn số 3359/STP-TTR ngày 16/11/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật năm 2021. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác này trong năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

Thực hiện Văn bản số 4050/UBND-THNC ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện một số giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật, UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành một số văn bản triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện các nội dung này trên địa bàn huyện. Qua đó, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp về nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật hiện việc báo cáo định kỳ theo quy định của cấp trên.

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật:

Trong thời gian qua, UBND huyện không xây dựng, ban hành văn bản pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, UBND huyện luôn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn trong thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ từ rà soát các quy định pháp luật đến thực hiện nhiệm vụ, qua đó phát hiện những chồng, chéo, vướng mắc trong áp dụng kịp thời báo cáo để UBND huyện tổng hợp kiến nghị ngành chức năng của tỉnh xem xét hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế cũng như để giảm gánh

nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân khi có yêu cầu giải quyết công việc.

3. Về tổ chức thi hành pháp luật

3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng và doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạch số 671/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-HĐPB ngày 01/3/2021 của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai, UBND huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) huyện đã chủ động ban hành một số văn bản triển khai, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021, cụ thể: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 22/01/2021 về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 03/KH-HĐPB ngày 16/3/2021 của Hội đồng PHPBGDPL huyện về tuyên truyền, phổ biến về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/4/2021 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2021; Kế hoạch số 4024/KH-UBND ngày 16/4/2021 về tổ chức cuộc thi thiết kế áp-phích tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021..... Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn Hiệp Phước chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp đến các cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng và doanh nghiệp và đạt được kết quả sau:

UBND huyện, các xã, thị trấn và Hội đồng PHPBDL huyện đã tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, phổ biến các luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, tuyên truyền các vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực như phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, đất đai, xây dựng, xử lý vi phạm hành chính,... bằng các hình thức tuyên truyền đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp xảy ra trên địa bàn. Cụ thể:

- Cơ quan thường trực của Hội đồng PHPBDL huyện (Phòng Tư pháp) tuyên truyền được 08 cuộc, với 660 lượt người tham dự, gồm: 07 cuộc tuyên

truyền các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 với 500 cán bộ, công chức và Nhân dân tham dự; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện tập huấn Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh cho 160 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện (tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4). Ngoài ra, Phòng Tư pháp đã cấp phát 1.000 tờ gấp có nội dung tuyên truyền các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Tuyên truyền lưu động được 100 ngày, treo 200 cái băng rôn, 120m² pano xe tuyên truyền, thay đổi 521m² pano tuyên truyền tại các Cụm pano trung tâm hành chính huyện và ngã tư Tín Nghĩa; treo 550 cờ các loại, 300m tờ áp phích tại các công nghiệp, khu dân cư, trung tâm mua sắm, cây xăng... tuyên truyền phòng chống Covid-19; tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thiết kế market, panô, băng rôn và trang trí, phục vụ chương trình Lễ trao tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới của huyện Nhơn Trạch. Cụ thể: Thiết kế 02 cổng chào, 23 m² khung chữ; thay nội dung 2 bảng cỏ vòng xoay; trang bị và treo 700 cờ các loại và 76 dây cờ màu, treo 84 băng rôn tuyên truyền phát trên 2.600 tờ rơi tại các khu đông dân cư và khu vực nhà trọ.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền Biển đảo, Biên giới đất liền Việt Nam cho Thanh thiếu nhi huyện Nhơn Trạch năm 2021; phòng tránh đuối nước và xâm hại trẻ em, tuyên truyền “Luật trẻ em năm 2016” cho hơn 450 em thiếu nhi, đoàn viên, học sinh, hội viên thanh niên tham dự.

- Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, TNXH và kịp thời tố giác các loại tội phạm; vận động chị em chấp hành luật giao thông; đăng ký hộ gia đình thực hiện an toàn giao thông... được 68 lượt với 9.674 lượt người dự.

- Tham gia thi tìm hiểu Cải cách hành chính trong lực lượng Công an do tỉnh tổ chức với 254 lượt CBCS tham gia; tổ chức 06 cuộc tuyên truyền, giáo dục cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người được hưởng án treo với khoảng 150 phạm nhân dự.

Đối với cấp xã, công tác này được giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu. Trong năm, đã tổ chức được 40 buổi tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật An toàn

vệ sinh thực phẩm, pháp luật phòng, chống tội phạm, pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện năm 2020-2025, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19 với 2.516 người dự. Ngoài ra, còn cấp phát được 8.702 tờ gấp có nội dung tuyên truyền về các quy định trên...

3.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp:

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Song, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên huyện không tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trực tiếp cũng như không tổ chức hội nghị tuyên truyền PBGDPL trực tiếp theo kế hoạch.

Để đảm bảo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn huyện trong lĩnh vực tư pháp, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1254/UBND-NC ngày 22/02/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn huyện; Công văn số 989/UBND-TP ngày 03/02/2021 hướng dẫn về quy trình, trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt áp dụng chung cho tất cả các lĩnh vực như: về thành phần hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định theo thẩm quyền, việc tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đề nghị xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.... Đồng thời, Phòng Tư pháp cũng đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-PTP ngày 24/5/2021 về kiểm tra công tác chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội nên trong năm huyện chỉ thực hiện việc kiểm tra qua báo cáo, qua hồ sơ pháp lý, sổ bộ hộ tịch, chứng thực và tự kiểm tra của đơn vị, địa phương.

Trong công tác trao đổi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện kịp thời, đề cao tính hiệu quả, đúng pháp luật nên luôn nhận được sự thống nhất cao từ huyện đến xã. Hàng tháng, Phòng Tư pháp chủ động tổ chức họp giao ban với công chức Tư pháp – Hộ tịch xã hoặc hướng dẫn qua hệ thống zalo, điện thoại để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các mặt công tác liên quan về chứng thực, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, thủ tục

cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật.

3.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật

Trong thời gian qua nói chung và trong năm 2021 nói riêng, UBND huyện luôn quan tâm và kịp thời ghi nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp tại các kỳ họp giao ban với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và tại các buổi tiếp xúc trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động, sản xuất trên địa bàn. Qua đó, các cơ quan, đơn vị liên quan đã kịp thời hỗ trợ và trả lời những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động, sản xuất kinh doanh, trong thực hiện các chính sách pháp luật nhà nước.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo: UBND huyện luôn xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên trong thời gian qua duy trì việc tiếp dân theo định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo UBND huyện. Ngoài việc bố trí tiếp dân thường xuyên, UBND huyện còn tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân có đơn thư khiếu nại. Do đó, nhiều kiến nghị, khiếu nại phát sinh từ cơ sở được giải quyết kịp thời nhằm hạn chế khiếu nại vượt cấp; giải thích, xử lý có tình, có lý, phù hợp với quy định pháp luật những trường hợp công dân còn gút mắc. Qua đó cũng đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các ngành tập trung tham mưu giải quyết đơn, chấn chỉnh các trường hợp sai sót vi phạm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, kịp thời sửa chữa những hạn chế, thiếu sót mà không cần phải có phát sinh khiếu nại, tố cáo.

Trong năm 2021, trên địa bàn huyện không phát sinh đoàn khiếu nại đông người tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh và trung ương, không phát sinh điểm nóng, Ban Tiếp công dân huyện thực hiện tiếp công dân thường xuyên được lượt 341, Chủ tịch UBND huyện tiếp 04 lượt; đã tiếp nhận 551 đơn (nhận trực tiếp 159 đơn, Bưu điện 231 đơn, cấp trên 106 đơn, đơn và tờ trình các xã: 37). Số đơn thuộc thẩm quyền 215 (số đơn khiếu nại là 21; số đơn tố cáo là 03; số đơn phản ánh, kiến nghị khác là 191). Sau khi xác minh, UBND huyện đã ban hành các Quyết định kết luận giải quyết 23/24 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 95,8%.

Các đơn thư được xử lý cơ bản đảm bảo thời gian, thẩm quyền; các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, chính xác, khách quan, công khai, dân chủ; quá trình giải

quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; các Quyết định giải quyết khiếu nại và kết luận giải quyết tố cáo cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân.

3.4. Về cải cách thủ tục hành chính

Trong thời gian qua, UBND huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện, cụ thể hóa các nhiệm vụ cải cách hành chính theo chỉ đạo của cấp trên và đạt được những kết quả sau:

Trong năm 2021, UBND huyện ban hành 07 kế hoạch và 02 quyết định liên quan đến công tác cải cách hành chính, cụ thể: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 (*Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 20/01/2021*); Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2021 (*Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/02/2021*); Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (*Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 15/01/2021*); Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (*Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 28/12/2020*); Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 (*Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 20/01/2021*); Kế hoạch Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 (*Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 28/12/2020*); Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2021 của phòng Nội vụ (*Quyết định số 5591/QĐ-UBND ngày 28/12/2020*); Kế hoạch các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2020 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (*Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 20/01/2021*)

- UBND huyện đã triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính; xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến; kết nối phần mềm một cửa với các phần mềm khác của các đơn vị; tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản – điều hành công việc I-Office; sử dụng ký số xác thực văn bản điện tử....

- UBND huyện đã đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2020 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhằm nâng cao chất lượng, hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ bưu chính công ích (*Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND huyện*).

- Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhưng trong năm UBND huyện đã triển khai, đẩy mạnh

việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, qua đường bưu điện giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính dễ dàng, hạn chế tiếp xúc.

II. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

1. Do thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19 nên dù đã rất nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng một số kế hoạch của UBND huyện thực hiện chậm hơn mục tiêu đề ra. Trong đó, công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức; công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư kinh doanh cũng như việc tổ chức triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật với từng đối tượng, doanh nghiệp không thể triển khai thực hiện.

2. Một số doanh nghiệp chưa chủ động, phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc phản ánh, kiến nghị đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, công chức; cũng như đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền những giải pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng làm giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

3. Mặc dù ngay từ đầu năm huyện có xây dựng kế hoạch và mục tiêu tổ chức kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn nhưng trong năm chỉ theo dõi, kiểm tra trên cơ sở báo cáo, cập nhật số liệu mà không tham gia kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn nên phát huy hiệu quả trong hoạt động này.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Để góp phần thực hiện thành công giải pháp giảm chi phí tuân thủ pháp luật trong thời gian tới, UBND huyện có một số đề xuất, kiến nghị sau:

1. Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia để địa phương thuận lợi trong việc cập nhật, theo dõi và giải quyết phản ánh kiến nghị của công dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức.

3. Tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc đầu tư kinh doanh.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó chú trọng đến việc đổi mới, cải tiến hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp với từng đối tượng, doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ theo dõi thi hành pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng B1 năm 2021 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. UBND huyện xin báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp xem xét, chỉ đạo/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Chánh-PVP.HĐND&UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT-NC.



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Hữu Ích